

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 27 เม.ย - 3 พ.ค 2566

## เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 30 เมษายน 2566 กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกองทัพอากาศ กระทรวง การต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง แรงงาน และกระทรวงคมนาคม ได้นำคนไทยผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์สู้รบในสาธารณรัฐซูดาน จำนวน 135 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิสำเนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับสู่ประเทศไทย กรมควบคุมโรค ได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพ และโรคติดต่อ พบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 2 ราย และพบผู้มีเชื้อไวรัส ทางเดินหายใจทั่วไปจำนวน 9 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ที่ถูกต้อง การป้องกันสุขอนามัย ส่วนบุคคล การรักษาสุขภาพรวมทั้ง การพักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้ อาการดีขึ้นและหายเป็นปกติได้
- 1 - 3 พฤษภาคม 2566 กรมควบคุมโรค โดยกองระบาดวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังโรคสำคัญ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่ภาคี เครือข่าย ณ โรงแรมมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคลากรด้านสาธารณสุข ทุกระดับ จากภาคส่วนต่าง ๆ รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องโรคที่ป้องกัน ได้ด้วยวัคซีน เป้าหมายและข้อกำหนด ของการเฝ้าระวังโรคสำคัญที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนในกลุ่มโรคทำจัดกวาดล้าง รวมถึงการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ เครือข่าย โดยเน้นย้ำการเพิ่มความ เข้มแข็งของการเฝ้าระวัง และความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในกลุ่มเป้าหมาย

## ความท้าทาย : ประเทศไทยปลอด “ โรคไข้มาลาเรียในปี 2567 ”

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขสัปดาห์ที่ 17 (24 - 30 เมษายน 2566) พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย อายุ 58 ปี อาศัยอยู่ที่ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว เช่นกัน ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 12 ปี ทั้งสองรายมีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในตำบลและ จังหวัดเดียวกันแต่คนละหมู่บ้าน รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้เสียชีวิต ทั้งสองรายพบเชื้อ *Plasmodium vivax* ในช่วงปี 2565 จนถึงปัจจุบัน พบว่าจำนวนผู้ป่วย โรคไข้มาลาเรียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามพรมแดนเพิ่มมากขึ้น หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการกรณีโรคโควิด 19 โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึง ปัจจุบัน พบผู้ป่วยจำนวน 2,594 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง 3 เท่า จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือจังหวัดตาก รองลงมาได้แก่ แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรีตามลำดับ

เนื่องจากวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันมาลาเรียโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียม มาตรการจัดการสำหรับพื้นที่แพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรีย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อ ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีมาตรการเพิ่มการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ขยายการเข้าถึงบริการ การตรวจรักษา มีการตอบโต้อย่างรวดเร็วกรณีพบผู้ป่วยหรือเกิดการระบาดในพื้นที่ ดำเนิน การควบคุมยุงพาหะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ติดตามผู้ป่วยในเรื่องผลการรักษาและการรับ ประทานยาให้ครบตามเกณฑ์ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านการป้องกัน ควบคุมและ กำจัดโรคไข้มาลาเรียในประเทศไทยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทย ปลอดโรคไข้มาลาเรีย ภายในปี 2567



## ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจงอสต. และจนท. สาธารณสุข รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์รูกบ้าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรคไข้มาลาเรีย อาการเบื้องต้น วิธีป้องกันตัวที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่แถบชายป่า ผู้อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ บริเวณชายแดนหรือผู้ที่มีการเดินทาง เข้า - ออกเป็นประจำ รวมทั้งเด็กนักเรียน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องควรเน้นการตรวจหาเชื้อไข้มาลาเรียในกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวด หากพบต้องให้ การรักษาทันที และมีการติดตามผลการรักษาจนกว่าจะหายขาดจึงอนุญาตให้เดินทาง ออกนอกพื้นที่ได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเป็นพาหะของโรคและแพร่เชื้อไปยังพื้นที่อื่นๆ มีการ เน้นย้ำผู้ป่วยให้รับประทานยารักษาโรคไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องจนครบตามเกณฑ์การรักษา โรคจึงจะหายขาด

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

## อ้างอิง

- <https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/177253>
- [https://www.matichon.co.th/local/news\\_539109](https://www.matichon.co.th/local/news_539109)
- ข้อมูลจาก: กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
- ข้อมูลจาก: กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค วันที่ 30 เมษายน 2566
- ขอบคุณภาพจาก : <https://odpc10.ddc.moph.go.th/?p=1971>